



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๓๐๒/ ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือโรงเรียน
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ดำเนินการตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดหน่วยบริการ
ในพื้นที่รับแบบคำขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไป
อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมได้อย่างรวดเร็ว
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการรับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคมตาม
ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เป็น
หน่วยงานบริการในพื้นที่ และให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
นางกาญจณี เหลือวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครูชำนาญการ	กรรมการ
นายเกษม เมาลีทอง	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาของคณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นายเกษม เมาลีทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นายศุภมงคล อินสนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายอัศวิน ศรีบัว	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวพรทิพย์ อุดร	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสระอาด	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางจิตริย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ	ครู	กรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวารี	ครู	กรรมการ
จำลองเอกธนพล สูงกลาง	ครู	กรรมการ
นายเสกสรรค์ สุขมา	ครู	กรรมการ
นายธวัช วงศ์สุวรรณ	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางสาวศุภศิริ สอนสิทธิ์	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
นางปาริชาติ ยมวรรณ	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล	ครู	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. จัดทำเอกสารแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และจัดทำหลักเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายของผู้ที่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากปัญหาทางสังคม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

๒. รับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓. ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริง ตลอดจนรวบรวมหลักฐานประกอบคำขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามขั้นตอนที่กำหนด

๔. นำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับความช่วยเหลือ ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วแต่กรณีตามแนวทางการปฏิบัติ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และรับผิดชอบเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อ

ราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”